



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๕๔

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑ ๕/

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทพ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๙ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

กทพ. ชี้แจง

- ❖ ตรวจสอบแก้ไขภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างผ่าน QR CODE - กำชับทุกเขตดำเนินการมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ คร่งครัด
- ❖ ดำเนินการทำความสะอาดขจัดคราบน้ำขยะบนผิวจราจรถนนสุขาภิบาล ๕
- ❖ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนอัสสัมชัญ

❖ ตรวจสอบแก้ไขภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างผ่าน QR CODE - กำชับทุกเขตดำเนินการมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ คร่งครัด

นายปิยะ พุดคล่อง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทพ. กล่าวกรณีสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกต กทพ.ควรเพิ่มช่องทางการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน รวมถึงป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ หากมีประชาชนจำนวนมากไปตรวจสอบและแก้ไขบัญชีรายการทรัพย์สินที่สำนักงานเขตว่า ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้การแจ้งประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะสำรวจ การจัดส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชี การแจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง อาจดำเนินการโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใดได้ โดยเมื่อสำนักงานเขตได้สำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดรายใหม่เพิ่มเติมจากปีภาษี ๒๕๖๓ แล้ว จะจัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) หรือแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. ๔) ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ หากเจ้าของทรัพย์สินตรวจสอบพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏในแบบบัญชีรายการดังกล่าว เพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารที่สำนักงานเขตสำหรับเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับแจ้งแบบบัญชีรายการทรัพย์สิน ประจำปีภาษี ๒๕๖๓ แล้ว และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตจะไม่แจ้งแบบบัญชีรายการทรัพย์สิน ประจำปีภาษี ๒๕๖๔ เนื่องจากข้อมูลรายการทรัพย์สินขนาดพื้นที่ อายุของสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เจ้าของทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ จะต้องแจ้งให้สำนักงานเขตที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ทราบ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-๑๙ เพื่อลดความแออัดแก่ผู้มาใช้บริการที่สำนักงานเขตว่า ที่ผ่านมาผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำชับให้ทุกสำนักงานมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานเขต จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือกรอกข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกันต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อราชการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่ติดต่อราชการ อีกทั้งจัดเตรียมสถานที่บริการประชาชนโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) ตลอดจนทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณจุดสัมผัสร่วมกันต่าง ๆ ภายในสำนักงานเขตทุก ๆ ๑-๒ ชั่วโมง

❖ ดำเนินการทำความสะอาด ...

❖ **ล้างทำความสะอาดขจัดคราบน้ำขยะบนผิวจราจรถนนสุขาภิบาล ๕**

นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. กล่าวว่่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า ในบริเวณถนนสุขาภิบาล ๕ ซอย ๔๑/๑ ถึงหน้าสำนักงานเขตสายไหม มีคราบน้ำขยะรั่วไหลบนพื้นผิวการจราจร อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรไปมา จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ดำเนินการล้างทำความสะอาด เพื่อขจัดคราบน้ำขยะที่รั่วไหลบนพื้นผิวการจราจรบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตสายไหม ยังได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลคันนายาว และเจ้าหน้าที่ อปพร.เขตสายไหม ประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดอีกด้วย

❖ **ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนอัสสัมชัญ**

นายดลจิตร เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน กทม. กล่าวว่่าตามที่ประชาชนแจ้งว่่า ผิวจราจรบริเวณถนนอัสสัมชัญ ฝั่งหมู่บ้านภาณุ มีสภาพชำรุด ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร นั้น สำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้ตรวจสอบพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยลาดยางปรับพื้นผิวบริเวณดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร